

Số: /TTr-TTHĐND

Tuần Giáo, ngày 10 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 như sau:

I. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ HĐND huyện

- Xem xét, đánh giá Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

- Xem xét giám sát Báo cáo kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện.

- Chất vấn và trả lời chất vấn.

II. Giám sát chuyên đề

1. Về tổng hợp đề xuất nội dung chuyên đề giám sát

Ngày 22/2/2023, Thường trực HĐND huyện đã có văn bản số 09/CV-HĐND về việc đề xuất nội dung giám sát năm 2024. Trên cơ sở đề xuất của

UBMTTQ huyện, các Ban của HĐND, và các đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện tổng hợp cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Nội dung 2: Tình hình thực hiện đầu tư công từ năm 2021 - 2024 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Nội dung 3: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện từ 01/01/2021 đến 31/12/2023.

Nội dung 4: Việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện từ 7/2021 đến 31/12/2023.

2. Tiêu chí lựa chọn nội dung chuyên đề giám sát

Việc xác định, lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân quan tâm; phạm vi tác động rộng; gắn với việc thực hiện chính sách, pháp luật, các Chương trình mục tiêu trọng điểm và những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của huyện trong năm 2021, 2022, 2023. Không tiến hành giám sát những chuyên đề mới được giám sát thời gian gần đây.

3. Về đề xuất nội dung chuyên đề giám sát

Trên cơ sở đề xuất nội dung của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyện và các cơ quan hữu quan, tiêu chí lựa chọn và tình hình thực tế, Thường trực HĐND trình HĐND xem xét, quyết định 2 nội dung giám sát chuyên đề sau:

3.1. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện từ 01/01/2021 đến 31/12/2023.

a). Sự cần thiết của việc giám sát.

Trong những năm qua việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân; kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, an ninh trật tự, củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước; kịp thời động viên nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, thúc đẩy mọi người hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Mặc dù vậy, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Nhiều địa bàn số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo không giảm, kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, một số cơ quan, đơn vị chưa làm tròn trách nhiệm của mình, thiếu quan tâm giải quyết từ gốc, có nhiều vụ việc giải quyết chậm; thẩm tra, xác minh, kết luận thiếu chặt chẽ, phương án giải quyết chưa thuyết phục. Trong khi đó, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước để giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa tốt. Việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm thực hiện đúng mức nên có những vụ việc đơn giản vẫn phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Để kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển củng cố lòng tin trong nhân dân rất cần có sự giám sát của HĐND huyện trong thời gian tới.

b). Phạm vi, đối tượng giám sát

- Phạm vi giám sát: Giám sát trên phạm vi toàn huyện.
- Đối tượng giám sát: UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn.

3.2. Giám sát việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện từ 7/2021 đến 31/12/2023.

a). Sự cần thiết của việc giám sát

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo, điều hành giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Cải cách trên các lĩnh vực chuyển biến tích cực, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Thụ hưởng tốt việc công khai, minh bạch chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chất lượng hoạt động của các ngành, các cấp trên địa bàn huyện được nâng cao. Đẩy mạnh thực hiện việc kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kịp thời xử lý một số vụ việc liên quan trách nhiệm của cán bộ, công chức. Tuyên truyền cải cách hành chính được chú trọng, hầu hết các TTHC được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ bản khắc phục được tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn do thiếu tinh thần, trách nhiệm của CBCCVV, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Tổ chức bộ máy, biên chế được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm; tinh thần, thái độ phục vụ và

trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ CBCCVV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy định về cải cách tài chính công; cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc từng bước được hoàn thiện, ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và người dân, đặc biệt là tỷ lệ hồ sơ TTHC được thực hiện trực tuyến ngày càng tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện thời gian qua còn không ít tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát, quyết liệt; chậm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nội tại của đơn vị, cũng như trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Công tác rà soát, đơn giản hóa, công khai, niêm yết TTHC còn một vài cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu. Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có lúc, có nơi chưa đảm bảo quy định. Trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã còn thiếu. Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có lúc, có nơi chưa nghiêm. Công tác tự kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho người phụ trách trực tiếp. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính và phục vụ người dân vẫn còn hạn chế, không phù hợp, đặc biệt sử dụng chữ ký số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công tác tuyên truyền CCHC chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chỉ số cải cách hành chính của huyện Tuần Giáo còn thấp so với các huyện, thị trong tỉnh, đặc biệt là ở lĩnh vực cải cách hành chính công.

Để kịp thời kiến nghị các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp rất cần có sự giám sát của HĐND huyện trong thời gian tới.

b). Phạm vi, đối tượng giám sát

- Phạm vi giám sát: Giám sát trên phạm vi toàn huyện.
- Đối tượng giám sát: UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn.

III. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của HĐND, đề nghị:

- HĐND giao Thường trực HĐND tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2024; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện; chỉ đạo về theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực

hiện chương trình giám sát tại kỳ họp cuối năm; tăng cường các điều kiện đảm bảo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ hoạt động giám sát.

- Căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND và đề xuất nội dung giám sát của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát, tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024, Thường trực HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBMT TQ huyện;
- LĐ, CV VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Bình Trọng